



บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 30.89 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.80-30.95 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 30.89 บาท แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.91 แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 30.80-30.95 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาในระยะนี้ ตลาดรอติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสองในต่างประเทศ

* สำหรับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในฝั่งสหรัฐ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วสหรัฐยังคงเพิ่มสู่ระดับสูงสุดเกือบเป็นประวัติการณ์ โดยรัฐเท็กซัสระงับการเปิดเศรษฐกิจจะระยะต่อไปเพื่อรับมือกับการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคดังกล่าว

* ด้านตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานขั้นต้นของสหรัฐ รายใหม่อยู่ที่ 1.48 ล้านคน ซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างมาก แม้ว่าธุรกิจจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐปรับตัวขึ้น 15.8% ในเดือนพ.ค. หลังจากปรับตัวลง 18.1% ในเดือนเม.ย.ซึ่งได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

* อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับยูโร โดยมีแรงซื้อดอลลาร์หลังมีสัญญาณความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรป (EU)

* ส่วนเงินบาทระยะสั้นต้องติดตามทิศทางของกระแสเงินทุนจากต่างชาติ (Fund Flow) เป็นหลัก

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.38 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.42

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -740.08 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,754.32 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 30.904 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS